

สำเนา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) (เพิ่มเติม)

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแยกเป็นรายหน่วยงานตามที่มีสมัครสอบได้สมัครไว้ และสำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามประกาศนี้ หรือหน่วยงานที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครไว้ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากได้มีผู้สมัครสอบที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ คือ นายส้อย ชำนะ ผู้สมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ได้ติดต่อมาที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อแจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ โดยได้ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยจะคลี่คลาย โดยจะประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทราบ ทางเว็บไซต์ <http://www.dnp.go.th/personnel> หรือ <https://dnp.thaijobjob.com> หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีสมัครสอบได้เลือกไว้ และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการประเมิน และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

ตำแหน่ง...

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือตรวจสอบแล้วพบว่าหนังสือรับรองการผ่านงานของผู้สมัคร มีการรับรองการผ่านงานเป็นเท็จ หรือการรับรองการผ่านงานไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัคร รายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) ธีัญญา เนติธรรมกุล

(นายธีัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศศิชนธ์ เสือขำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักบริหารงานกลาง

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : 15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

ตำแหน่ง : 28 พนักงานพิทักษ์ป่า

จำนวน : 153 ราย

เลขประจำตัว สอบ	คำนำ หน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
6315280153	นาย	ส้อย	ชำนาญ	

